

## Cá tra xuất khẩu

T&#225;c Gi&#7843;: Thanh Quang, phóng viên RFA  
Th&#7913; T&#432;:, 04 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 21:40

---

Mặt trong ngành mặt hàng thủy sản xuất khẩu ở thời điểm hiện tại của Việt Nam là cá tra, nhưng theo nhận định chuyên gia trong nước thì các doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng được lợi thế gần như độc quyền của sản phẩm này.

### Đưa cá tra lên thị trường quốc tế



### Cá tra và basa tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Qua sự tìm hiểu của Thanh Quang, ông Nguyễn Đình Huân, Phó Giám đốc Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang, gọi tắt là AGIFISH, giải thích như sau:

<< Sản xuất khi nào nó phát triển lên mức đỉnh thì là sản xuất lùn, giống như mặt số đồng hồ thì sẽ có mặt đũa gia đình để tiếp hợp tất cả các công việc, thì lúc đó con cá của ta nó mới xuất hiện trên thị trường quốc tế với vai trò độc quyền của nó. Ông Nguyễn Đình Huân >>

**Ông Nguyễn Đình Huân** : Có hai lý do, lý do nhất là cái nền sản xuất của Việt Nam mình còn

## Cá tra xuất khẩu

T&#225;c Gi&#7843;: Thanh Quang, phóng viên RFA  
Th&#7913; T&#432;, 04 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 21:40

---

thòp kém, có nghĩa là nó chò a đò sòc - chò a có mọt đò i ca nào đò sòc đò ng ra liên kết toàn bò, thành ra mò nh ai nò y làm. Hai là cái quò n lý nhà nòò c cò a Viòt Nam chò a đò lòc đò mà đò u tiòt.

Ba là dù có luòt đi nò a thì cái đò u tiòt cò a nó cũng bò gòp khó khăn bòò các cò sò có nhiò u vò n đò cò n phò i bàn. Cho nên hiò n nay trình đò sò n xuòt khi nào nó phát triò n lên mò c đò gò i là sò n xuòt lò n, giò ng nhò mọt sò nòò c tiên tiò n, thì sò có mọt đò i gia đò lòc đò tò p hò p tòt cò lòc lòò ng, thì lúc đó con cá cò a ta nó mòi xuòt hiò n trên thòò ng tròò ng quòc tò vò i vò thò đò c quyò n cò a nó. Thì đò u đó là đò u cò a tòò ng lai mà tôi nghĩ là không lâu đâu.

**Thanh Quang** : Hiò n có nhiò u than phiò n, thò m chí là cò nh báo là tình trò ng cò nh tranh nhau giò a các doanh nghiò p Viòt Nam nhò là giò m giá bán cá tra, v.v. khiò n ò nh hòò ng tò i uy tín cò a mọt hàng cá tra trên thò tròò ng thò giò i, thì vò n đò này ra sao anh?  
Hò p tác doanh nghiò p hò u ò n đò nh thò tròò ng

**Ông Nguyò n Đònh Huò n** : Vò n đò đó thò c tò nó có, nhò ng mà càng ngày nó càng bòt đi, bò i vì nhò ng anh vò a qua đò i vò i mọt hàng cá tra phi-lê này là siêu lò i nhuò n thành ra hàng trăm hàng ngàn anh mà hiò n nay có 118 đò n vò, mà tôi tò m gò là 118 anh hùng Lòò ng Sò n Bò c, là xuòt khò u cá tra, cá ba sa, nhò ng mà trong đó chò khoò ng 40 tò i 50% là có nhà máy thò c sò, còn bao nhiêu là mua đi bán lò i, thì cái anh mua đi bán lò i này là vô chò ng lò m.

<< 118 anh hùng Lòò ng Sò n Bò c, là xuòt khò u cá tra, cá ba sa, nhò ng mà trong đó chò khoò ng 40 tò i 50% là có nhà máy thò c sò, còn bao nhiêu là mua đi bán lò i, thì cái anh mua đi bán lò i này là vô chò ng lò m. Ông Nguyò n Đònh Huò n >>

ò nh mua cá thò phò m rò i ò nh "touche" lò i rò i ò nh bán. Tòt cò các thò đó, tòt cò tò o nên bò c tranh không tòt. Đó là mọt vò n nò n cò a Viòt Nam mình. Nhò ng mà qua cuò c khò ng hoò ng này thì có thò nói là 50% trong sò các anh lò n xò n là phá sò n, cho nên tò tò nó sò xò p theo quy luòt.

Nhò ng mà mình đò ng có mong rò ng mòi viò c nó điò n biên nhanh chóng đâu. Tôi nghĩ phò i đò n năm 2010-2012 thì thò tròò ng cá tra cò a mình mòi ò n đò nh. Nó ò n đò nh ò chò là sò có doanh nghiò p đò mò nh đò thôn tính tòt cò nhò ng anh nhò lò i, thu tóm mòi y anh nhò lò i lúc đó mòi ò n đò nh. Cũng giò ng nhò năm nay, thì tôi đò đoán nhò thò này đò ng mong thò tròò ng thò giò i đò i vò i con cá tra cò a mình nó tăng cao.

## Cá tra xuất khẩu

T&#225;c Gi&#7843;: Thanh Quang, phóng viên RFA  
Th&#7913; T&#432;, 04 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 21:40

---

Nó nhích lên một chút cho hợp lý hơn mà thôi, bởi vì khi người nông kinh tế thế giới, người ta đâu có chấp nhận mua hàng giá cao hơn. Nhưng giá thành nuôi thì họ do thức ăn họ, thuốc họ, dịch vụ họ, như vậy thì giá thành nuôi con cá tra, giá thành chi phí con cá tra phi-lê sẽ rẻ hơn, và lúc đó người dân có lãi.

Nhưng sẽ không thể có cuộc khi người nông nóng như vậy qua nhà bởi vì căn nguyên của cuộc khi người nông nóng như vậy qua là do ngân hàng giới ngân quá dài. Ngân hàng cho vay quá dài, giới ngân như M cho vay tiêu đúng vậy đó. Qua cái trận này nó sẽ đi vào nền kinh.

**Thanh Quang** : Thưa anh, hiện giờ các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra có sẵn sàng hợp tác với nhau và nhất là hợp tác với bà con nuôi cá để nền kinh tế cá tra không?

**Ông Nguyễn Đình Huân** : Đang có. Đang có. Báo với anh là 5 doanh nghiệp lên chiếm 70% thị phần cá tra xuất khẩu đang có phương án sau Tết ngói lại với nhau để thống nhất thị trường, thống nhất hành động. Thì đó là một đề án mà tôi không trông mong đề án đó thành đạt 100%, mà nó chỉ thành đạt 50% thôi thì sẽ rất là nền kinh. Thết thết mà nói vì quy định lại của nhau, anh lý giải lại mà anh luận thôi.  
Lại thì để quy định của cá tra

**Thanh Quang** : Vấn đề vận cá tra Việt Nam trên thị trường, nhất là thị trường thế giới, theo anh thì sao?

<< Chỉ có Việt Nam mình là nuôi được con cá tra. Bên Thái Lan nuôi không được. Qua Lào nuôi không được. Ra Miền Trung của Việt Nam nuôi cũng không được luôn. Chỉ có đồng bằng sông Cửu Long nuôi được. Ông Nguyễn Đình Huân >>

**Ông Nguyễn Đình Huân** : Vấn đề là thế này. Tôi phân tích với anh mấy điểm như thế này.

Thứ nhất, đâu có con cá nào ngon, rẻ, cung cấp kịp thời, số lượng lớn như con cá tra của mình. Thứ hai có con cá gì không? Không có. Nga khi dĩ có con cá pô-lôc, nhưng con cá pô-lôc của Nga

## Cá tra xuất khẩu

T&#225;c Gi&#7843;: Thanh Quang, phóng viên RFA  
Th&#7913; T&#432;, 04 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2009 21:40

---

đang cò n kĩt, cò m đánh bò t, và con cá pô-lô c không ngon bõ ng. Tôi ăn rừ i, anh ăn thừ thì biừ t liừ n. Cá tra ngon hừ n, ngon, rừ , cung cừ p sừ lừ ng lừ n, kừ p thừ i, thì đó là 4ừ u điừ m lừ n.

Thừ hai, thừ i tiừ t, khí hừ u cừ a ông trừ i cho, chừ có Viừ t Nam mình là nuôi đừ c con cá tra. Bên Thái Lan nuôi không đừ c. Qua Lào nuôi không đừ c. Ra Miừ n Trung cừ a Viừ t Nam nuôi cũng không đừ c luôn. Chừ có đừ ng bừ ng sông Cừ u Long nuôi đừ c. Đó là trừ i cho.

Giừ ng nhừ là rừ u Hennessy nó nừ i tiừ ng là do cái vùng Cognac nó có giừ ng nho đó và có loừ i đừ t đó trừ ng nho đó, thành ra cái này là trừ i cho, không ai cừ nh tranh đừ c. Ngừ i cho thì cừ nh tranh đừ c, bừ i nừ u anh có bí quyừ t gì thì ngừ i ta hừ c cũng đừ c, còn cái này trừ i cho, không ai cừ nh tranh đừ c. Đó là yừ u từ thừ hai.

Yừ u từ thừ ba là, tôi đi nhiừ u nừ c và thừ y cái kừ thuừ t chừ biừ n thuừ sừ n cừ a Việt Nam mình đừ t từ i trình đừ khu vừ c rừ i. Còn Trung Quừ c là cái anh mình sừ nhừ t, cái anh này từ i đâu là chừ từ đó, nhừ ng mà khừ nừ i làừ nh nuôi không có đừ c.ừ nh nuôi rừ i nhừ ng nuôi không có đừ c.

Trừ i không choừ nh chừ không phừ i mình giừ i. Còn mình thì chừ ng qua trừ i cho chừ không phừ i mình giừ i gì, nhừ ng mà kừ thuừ t chừ biừ n mình giừ i. Cho nên thừ ng trừ m mừ nh yừ u có lúc khác nhau mà cá tra thì thừ i nào hào kĩt cũng có.